



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๓๓๔๕ หรือโทร. ๑๐๖๕  
ที่ กท ๐๒๐๐/๓๘๕๒ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ตามที่สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้มีหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๒๐๐/๓๘๕๘ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๓.๔ เรื่อง มาตรการในการดูแลรักษา  
ความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนนอกสังกัด  
กรุงเทพมหานคร) มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอเรียนประสานมาเพื่อขอติดตาม  
ผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยขอให้รายงานผลการดำเนินการฯ  
ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อที่สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จักได้นำเรียน  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

๐๖๑

(นางอรกัญญา บุญยมหาศาล)

ผู้อำนวยการส่วนเรื่องราวร้องทุกข์ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
เลขานุการที่ประชุม

**๓.๔ เรื่อง มาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนนอกสังกัด กรุงเทพมหานคร) (ทปช.ผว.กทม. พล.ต.อ. อติศรีฯ)**

ทปช.ผว.กทม. (พล.ต.อ. อติศรีฯ) ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ลงตรวจสอบพื้นที่จากเหตุความไม่ปลอดภัย ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามลำดับเหตุการณ์ดังนี้

- เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๕.๔๕ น. เกิดเหตุคนร้ายชิงทรัพย์ เด็กนักเรียน โรงเรียนหอวัง ขณะเดินทางเข้าโรงเรียน

- เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๑๕ น. เกิดเหตุชายเร่ร่อน เมาส์รา ก่อความเดือดร้อนรำคาญ ขอเงินนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา บริเวณหน้าร้านแมคโดนัลด์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

- เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เกิดเหตุพยายามชิงตรา พระเกี้ยว และทำร้ายร่างกายนักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา ขณะเดินทางกลับบ้าน

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ดำเนินการตรวจสอบปรับเปลี่ยนกล้อง CCTV ให้มีประสิทธิภาพในการจับภาพที่คมชัด มากขึ้น ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้บดบัง รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด ตรวจสอบตราในช่วงเช้า จึงได้มีข้อเสนอมาตรการในการดูแล รักษาความปลอดภัย ดังนี้

๑. สำนักการจราจรและขนส่ง ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้งานของ กล้อง CCTV หากตรวจพบว่ามีสภาพชำรุด ภาพไม่ชัดเจน ให้เปลี่ยนกล้องให้มีความคมชัด และมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนและตรวจสอบการติดตั้งไม่ให้ทิศทางของ มุมกล้องเกิดช่องว่างของระยะมุมกล้อง เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง

๒. สำนักงานเขตพื้นที่ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ดำเนินการแก้ไขกรณีกิ่งก้าน ของต้นไม้ใหญ่โดยรอบรั้วโรงเรียนยื่นบดบังแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าส่องสว่างและมุมกล้อง เพื่อให้แสงสว่างสามารถส่องถึงพื้นเบื้องล่างได้และไม่บดบังทิศทางของกล้อง CCTV

๓. ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราบริเวณทางเดินรอบโรงเรียน รวมถึงบริเวณใกล้เคียง ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. โดยประสานงานตรวจตรา ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลท้องที่

๔. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ภายในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่นั้น ๆ โดยให้สำนักงานเขต

จัดอบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคและเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด และขอความร่วมมือจากสถานีตำรวจจัดส่งวิทยากรมาให้ความรู้ คำแนะนำ รวมถึงซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติงานภายในพื้นที่ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. เน้นย้ำการทำงานร่วมกันของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยชี้ให้เห็นว่าการปราบปรามที่ดีที่สุดคือการป้องกัน รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมให้ไม่เป็นสถานที่เปลี่ยว ซึ่งผู้อำนวยการเขตเป็นแกนหลักในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่

ลพว.กทม. ให้ความเห็นว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้อำนวยการเขตจตุจักรที่เสนอให้ใช้นกหวีดเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวในการส่งเสียงดังเพื่อขอความช่วยเหลือ เห็นควรดำเนินการได้ทันที

ป.กทม. รับข้อเสนอในการมีหนังสือเวียนแจ้งผู้อำนวยการเขตดำเนินการในเรื่องนกหวีด

ทปช.ผว.กทม. (ผศ.เกษรฯ) ให้ความเห็นในเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยสอดคล้องกับนโยบายกรุงเทพฯ Risk Map ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีแอปพลิเคชันที่สามารถทราบจุดเสี่ยงไม่ปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางยังจุดดังกล่าว จุดเริ่มต้นแนวคิดนี้เกิดจากองค์กรเครือข่าย NGO เปิดตัวโครงการ “ปักหมุดจุดเฝือก” เชิญชวนประชาชนสำรวจค้นหาจุดเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศในเมืองใหญ่ จึงควรเร่งนโยบายกรุงเทพฯ Risk Map โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการงานด้านความปลอดภัยและให้แอปพลิเคชันสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็จะเป็นประโยชน์เพื่อสร้างเมืองปลอดภัย

รป.กทม. (นางวันทนีย์ฯ) ให้ความเห็นว่า รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผศ.ทวิตาฯ) ได้มอบหมายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานข้อมูลจุดเสี่ยงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลจุดเสี่ยงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รับผิดชอบโดยสำนักเทคนิค ข้อมูลจุดเสี่ยงน้ำท่วมรับผิดชอบโดยสำนักการระบายน้ำ และข้อมูลจุดเสี่ยงอัคคีภัยรับผิดชอบโดยสำนักงานเขต เพื่อจัดทำ Risk Map ในภาพรวม จึงเห็นควรนำเรื่องนี้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครครั้งต่อไป

รผว.กทม. (ผศ.ทวิตาฯ) ให้ความเห็นว่า ได้มอบหมายสำนักเทคนิคให้นำข้อมูลจุดเสี่ยงอาชญากรรมของตำรวจมาผนวกรวมข้อมูลจุดเสี่ยงที่มีอยู่ ให้รวมกันอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน เมื่อข้อมูลเชื่อมโยงกันได้แล้ว จะเปิดให้ประชาชนได้ทราบว่าจุดใดบ้างที่เป็นจุดเสี่ยงอาชญากรรม และให้ข้อสังเกตว่า ข้อมูลที่หลายหน่วยงานมีอยู่เป็นเพียง Hazard Map ยังไม่ครบองค์ประกอบของการเป็น Risk Map ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในเรื่องความเสี่ยงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ขอให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ฯ) กำกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการ

ขับเคลื่อนระบบสารสนเทศซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายของผู้ว่าราชการ  
กรุงเทพมหานครให้บรรลุผลสำเร็จ

ประธานที่ประชุม มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอมาตรการ  
ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบ รบ.กทม. (นางวันทนีฯ) สจส. สนย. สปภ. สนท. สนน. สยป.  
สพข. และ สนข. นำข้อคิดเห็นของที่ประชุม และข้อสั่งการของประธานที่ประชุม  
ไปพิจารณาดำเนินการ